



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ อจ ๐๒๓๓/๑๕๐

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชานุมาน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน ได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน จึงใคร่ขอรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตนำข้อมูลรายงานดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

(นายวิทธี โลจรัส)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร)


ทราบ/อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ หอมชื่น)

สาธารณสุขอำเภอชานุมาน

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน
เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	แนวทาง	ผลการกำกับติดตาม	
		เป็นไปตาม แนวทาง	ไม่เป็นไปตาม แนวทาง
๑	ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล	เป็นไปตาม แนวทาง	
๒	ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard)ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (Service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ	เป็นไปตาม แนวทาง	
๓	๓ ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน ด้อยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)	เป็นไปตาม แนวทาง	
๔	ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด	เป็นไปตาม แนวทาง	
๕	ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล	เป็นไปตาม แนวทาง	



(นายทวีฤทธิ์ โลจรัส)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร)